

คาลเท็กซ์ จับมือ โรบินสัน ผันกำลังมอบดีลสุดคุ้ม ให้ลูกค้าคนพิเศษ



บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” ร่วมกับ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทยที่มีพื้นที่ให้บริการมากที่สุดในรอบคลุมทั่วประเทศ เดินหน้าผสานความร่วมมือ เติมเต็มประสบการณ์แห่งความสุขให้กับลูกค้า พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานีบริการน้ำมันแบบครบวงจร ภายใต้กลยุทธ์ Smart Partnership มุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ประเดิมออกแคมเปญ “ช้อปเต็มที คุ้มเต็มที” มอบดีลสุดคุ้ม เอาใจสายช้อป ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้ได้รับสิทธิพิเศษแล้ววันนี้

นางอลิซ พอดเตอร์ ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับโรบินสันในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการเติมเต็มประสบการณ์แห่งความสุขของลูกค้าทั้งสองฝ่าย ด้วยความพร้อมจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ครบทั้ง 360 องศา ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Smart Partnership ของคาลเท็กซ์ ที่มุ่งมั่นเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครบครันไปด้วย

สินค้าจำเป็นต่าง ๆ และมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งยังมี ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัด พร้อมนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการใส่ใจความต้องการของลูกค้า และการคำนึงถึงความสุขของลูกค้าเป็นอันดับต้น ๆ จึงได้ร่วมกันพัฒนาแคมเปญ “ซ้อปเต็มที คุ่มเต็มถัง” เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ในปัจจุบัน ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ที่เหนือระดับให้แก่ลูกค้าของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งยังถือเป็นโอกาสอันดีที่จะขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ในต่างจังหวัดที่โรบินสันไลฟ์สไตล์มีสาขาอยู่ ให้ได้มีโอกาสทดลองใช้บริการของสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพระดับโลกอีกด้วย”

แคมเปญ “ซ้อปเต็มที คุ่มเต็มถัง” มอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ ด้วยการเพิ่มความสุขทุกการจับจ่าย เฉพาะสายซ้อปโรบินสันไลฟ์สไตล์ ซ้อปเต็มที เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาศรีสมานและลาดกระบัง) รับฟรีทันทีคูปองส่วนลดเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 40 บาท หรือ เมื่อซ้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่ร่วมรายการ รับฟรีทันทีคูปองส่วนลดเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 100 บาท พร้อมคุ่มเต็มถัง เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์สาขาที่ร่วมรายการ (ชลบุรี กำแพงเพชร นครศรีธรรมราช ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ลพบุรี สกลนคร สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สระบุรี และตรัง) ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับฟรีทันทีคูปองส่วนลด มูลค่ารวม 500 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดกว่า 100 ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ โดยจำกัดการรับคูปองไม่เกิน 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.facebook.com/CaltexThailand> หรือสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02 081 4123